



ข่าวสาร

# ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๔๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

## ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรดีเด่น มรพส. ประจำปี ๒๕๖๒ บัดนี้ - ๓๑ ต.ค. ๖๒

ขอเชิญหน่วยงานภายใน มรพส. พิจารณาส่งรายชื่อบุคลากร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็น**บุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒** (สายวิชาการ / สายสนับสนุน ประเภทละ ๒ ราย) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการยกย่องเชิดชูผู้เป็นต้นแบบที่ดีในการครองตน ครองคน และครองงาน โดยผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีขึ้นไป สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกประเภทข้าราชการ และลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณา เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศต่อไป

หน่วยงานที่มีความประสงค์เสนอชื่อฯ ส่งเอกสารประวัติและผลงานดีเด่น ได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๒ อาคารที่ปรึกษา มรพส. ส่วนทะเลแก้ว **ตั้งแต่วันที่ - วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม **๐๕๕ - ๒๖๗๐๙๓**

◆ **นายสุรินทร์ วิจิตรพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มรพส.** เปิดเผยว่า สถานการณ์พายุฝนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ทีมงานไฟฟ้างานอาคารสถานที่ได้ลงพื้นที่เร่งแก้ไขทันที โดยประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก เพื่อหาสาเหตุและเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าให้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิม รวมทั้งพายุฝนที่เกิดขึ้นทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งอยู่ประจำจุดจำหน่ายไฟฟ้า เกิดความเสียหาย ทีมงานจึงดำเนินการของบประมาณในการสั่งซื้ออุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมบำรุงหลังเกิดเหตุ อีกประการหนึ่งที่สำคัญสำหรับการวางแผนด้านสาธารณสุขภาคในอนาคต มีแผนในการสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยภายในมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการใช้กระแสไฟฟ้าในปริมาณมากขึ้น แม้จะมีอุปสรรคเนื่องจากการสร้างสถานีดังกล่าวต้องใช้งบประมาณสูงถึง ๒๐ ล้านบาท แต่สำนักงานอธิการบดีจะนำเสนอโครงการดังกล่าวกับสำนักงบประมาณเพื่อสานต่อแนวคิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขภาคต่อไป

### วิ่งสะสมระยะทาง “วิ่งหนีแอล (แอลกอฮอล์)” ๑๕ วัน ๑๕ กิโลเมตร



งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มรพส. ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม **“วิ่งหนีแอล (แอลกอฮอล์)” Virtual Run** ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ปี ๔ โดยเป็นการวิ่งสะสมระยะ (ไม่ต้องทำจบในครั้งเดียว) ๑๕ กิโลเมตร ในระยะเวลา ๑๕ วัน ก็จะได้รับเหรียญและเสื้อ ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ - **๑๕ กันยายน ๒๕๖๒**

หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ **Facebook : วิ่งหนีแอล** หรือสมัครที่ <https://bit.ly/2ZlJVkx> เริ่มกิจกรรมวิ่งตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ หรือหลังชำระเงิน และจะสิ้นสุดกิจกรรมในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ สอบถามเพิ่มเติม **โทรศัพท์ ๐๕๕ - ๒๖๗๐๗๘, ๐๙๓ - ๔๖๘๙๘๙๓**

## นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คมส. สืบสานความงดงามแห่งภาษาในวรรณกรรมไทย จัดสัมมนาภาษาไทย หัวข้อ “รามายณะและมหากาพย์ในงานศิลปะ”



เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ รศ.ดร.ณัฐริกา ทับทิม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรพส. เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการงานบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและสัมมนาวิชาการสาขาวิชาภาษาไทย ณ ห้องประชุม อาคารพิบูลวิชัย มรพส. จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง รามายณะและมหากาพย์ในงานศิลปะ โดย รศ.ดร.เชษฐ ติงส์ญลี อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าจำนวนมากร่วมรับฟังเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย อันเป็นมรดกชิ้นสำคัญที่ได้รับการถ่ายทอดต่อกันมา ทั้งนี้ คนรุ่นใหม่มีหน้าที่ในการสานต่อความงดงามแห่งภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนไทยสืบไป

## งานสวัสดิการ สนอ. ยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย พร้อมเสริมสร้างจิตบริการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มรพส. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนามาตรฐานร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ท.๔๑๐ อาคารทีวิชัย มรพส. โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยร่วมรับฟังจำนวนมาก วิทยากรโดย ผศ.วิภาดา ศรีเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้บรรยายเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของผู้ประกอบการ

โดยต้องคำนึงถึงหลักสุขาภิบาล หลักโภชนาการ และความสะดวกสบายเรียบร้อยของสถานที่ประกอบอาหารเป็นสำคัญ ซึ่งได้ให้แนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการ ในส่วนของสถานที่รับประทานอาหารของผู้รับบริการ ต้องจัดให้เป็นสัดส่วน รวมทั้ง การใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย และการปรุงอาหารที่สดใหม่ ต้องล้างวัตถุดิบ (ผัก, เนื้อสัตว์) ให้สะอาดก่อนนำมาปรุงอาหาร และเก็บอาหารปรุงสำเร็จในภาชนะที่สะอาดมีการปกปิดที่เรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการจะต้องสวมหมวกคลุมผมและผ้ากันเปื้อนทุกครั้ง เพื่อสุขอนามัยที่ดีแก่ผู้บริโภค

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ดร.ประสิทธิ์ชัย นรากรณ์  
บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ประจักษ์ดี, จิรัชยา วัลลิยะเมธี, อนาวิน เรือนวงศ์